

ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) / TMB
ชื่อผลิตภัณฑ์ :	เงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ (TMB Up & Up Term Deposit)
ประเภทผลิตภัณฑ์ :	บัญชีเงินฝากประจำ
ระยะเวลาการฝาก :	ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วันเดือนปี :	30 มีนาคม 2561
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด (บาท)	จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 25,000 บาท และฝากครั้งต่อไปครั้งละตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :	<p>อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 6 เดือน</p> <p>โดยอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2559 เป็นต้นนี้</p> <p>เดือนที่ 1-6 : 0.30%</p> <p>เดือนที่ 7-12 : 0.80%</p> <p>เดือนที่ 13-18 : 1.20%</p> <p>เดือนที่ 19-24 : 1.70%</p> <p>อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝาก : 1.00% ต่อปี</p> <p>ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ https://www.tmbbank.com/rates</p>
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	$\frac{\text{จำนวนเงินต้น} \times \text{ระยะเวลาการฝาก (วัน)} \times \text{อัตราดอกเบี้ย ณ วันฝาก}}{(365 \text{ หรือ } 366 \text{ วัน}) \times 100}$ <p>หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร</p>
อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่มีเบี้ยปรับในรูปแบบอัตราดอกเบี้ย แต่ลูกค้าต้องถอนเต็มจำนวนเงินฝากในแต่ละรายการ โดยจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากเดือนที่ถอน
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย :	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เพื่อรองรับการโอนรับดอกเบี้ย
เงื่อนไขหลัก :	<ul style="list-style-type: none"> ยอดเงินฝากในบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วม ต้องไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรายลูกค้า ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น* :	<ul style="list-style-type: none"> สามารถถอนก่อนกำหนดได้ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากในเดือนที่ถอน การถอนเงินจะต้องถอนทั้งจำนวนที่ฝาก ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะดำเนินการโอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในการเปิดบัญชี
ค่าธรรมเนียม :	ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์:	หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558
ข้อควรระวัง :	เมื่อครบกำหนดการฝากทางธนาคารจะดำเนินการโอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก รอบสุดท้ายเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ถูกตั้งค่าแจ้งความประสงค์ไว้ในการเปิดบัญชี โดยลูกค้าไม่ปิดบัญชีก่อน บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อีพี แอนด์ อีพี ครบกำหนด

<p>คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค.2561 และจะลดลงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค.2562 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค.2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค.2563 เป็นต้นไป</p>

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา